

มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๓๑(๒/๒๕๖๗)
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๕.๑๒ พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ (English Program)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (English Program) โดยใช้หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลโดยใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นสื่อ ซึ่งเป็นการเรียนรู้คู่ขนานที่สร้างโอกาสและทางเลือกให้กับผู้เรียนสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ห้องเรียน (๑๘ คน) โดยรูปแบบการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความสามารถพื้นฐาน ความพร้อม ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่ทำให้นักศึกษามีความสุขสนุกสนาน สร้างความกระตือรือร้น และประสบความสำเร็จ เช่น การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การเล่นเกมทบทวน สอดคล้องกับบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงาม สร้างความมั่นใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร

เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ (English Program) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องบริหารจัดการบุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ต่างๆ ที่ให้คณาจารย์ นักศึกษาทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมของสถานศึกษา/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีหลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. ต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย

๓. ต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงาม สร้างความมั่นใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร

๔. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องคำนึงถึงความสามารถพื้นฐาน ความพร้อม ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่ทำให้นักศึกษามีความสุขสนุกสนาน สร้างความกระตือรือร้น และประสบความสำเร็จ เช่น การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การเล่นเกมทบทวน เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

๑. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิชาการ และนำเสนอกรรมการสภาวิชาการ

๒. ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๑๙๓ (ต.ค.๖๖) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบการรายงานการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฌบับภาษาอังกฤษ (English Program) และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปรับปรุงตามข้อสั่งเกิดของคณะอนุกรรมการวิชาการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๓. ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (ธ.ค.๖๖) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฌบับภาษาอังกฤษ (English Program) และมอบหมายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฌบับภาษาอังกฤษ (English Program)

มติสภา มทร.ล้านนา เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฌบับภาษาอังกฤษ (English Program) ดังเสนอ



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา